



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 15 มิถุนายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 'ป่วยละลายช้า' โจทย์จากท้องนา	กรุงเทพธุรกิจ
2. ดึง4มาตรการไม่กั้วักฤตราค่างษ.ชงลุยแก้กม.คุมสต็อกส่งออก	มติชน
3. แก้ม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง	ข่าวสด
4. ลุยปฏิรูปสหกรณ์พึ่งพาตนเองเกษตรฯเล็งถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่น	สยามรัฐ
5. ติดวีเอ็มเอสเรือบรรทุกน้ำมัน "อียู"ลุยตรวจเข้มประมงไทย!	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: แก้วราควาบ	ไทยรัฐ
7. งดพรบ.ควบคุมยางตรวจสต็อกผู้ส่งออก	กรุงเทพธุรกิจ
8. ภาพข่าว: ศูนย์น้ำอัจฉริยะ	โพสต์ทูเดย์
9. รัฐชู่ตรวจสต็อกยางเอกชน	โพสต์ทูเดย์
10. เกษตรฯจี'142เรื่อน้ำมัน'ตั้งระบบติดตามรับไอยูยู	กรุงเทพธุรกิจ
11. สปก.ยึดม.44กินรวบ เตรียมหารือ'วิษณุ'	โพสต์ทูเดย์
12. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 'ปุ๋ยละลายช้า' โจทย์จากท้องนา

วัน พุธที่ 15 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 10493 หน้า : 31 (บน)

'ปุ๋ยละลายช้า' โจทย์จากท้องนา > 27

● สานิตย์ กับพิลา

"ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับนาข้าวแบบใช้ครั้งเดียว" ผลงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการทำนาเพิ่มระยะเวลาการปลดปล่อยปุ๋ยราว 20 วัน จึงไม่ต้องใส่ปุ๋ยซ้ำ เตรียมส่งต่อโรงปุ๋ย 317 แห่งในเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญ ปี 2549-2554 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2554 ปริมาณการนำเข้า 6.1 ล้านตัน มูลค่า 71.8 หมื่นล้านบาท และสูตรปุ๋ยที่นำเข้ามานั้นไม่ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด อีกทั้งคุณสมบัติก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับชนิดของพืช

ตัวช่วยชาวนาไทย

รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์ วว. กล่าวว่าความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา "ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว" ซึ่งเป็นปุ๋ยควบคุมการละลาย ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงความเสื่อมโทรมของดิน และปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุอาหารเหมาะกับความต้องการของข้าว ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารพืช ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ

"งานนี้เริ่มเมื่อ 4 ปีก่อน จากประสบการณ์ที่เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงปุ๋ยเครือข่าย 317 แห่งทั่วประเทศในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งผ่านการคิดค้นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยควบคุมการละลาย ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยปรับปรุงความเสื่อมโทรมของดิน และปุ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุอาหารตามระยะเวลาความต้องการของพืช ปุ๋ยจะค่อยๆ ปล่อยธาตุอาหารพืชออกมา ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ แบบค่อยเป็นค่อยไป

'ปุ๋ยละลายช้า' โจทย์จากท้องนา



ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์เพื่อชาวนาไทยจากแล็บ วว.

ลดความเสี่ยงจากภาวะที่พืชอาจได้รับปุ๋ยมากเกินไปในช่วงแรก และช่วงหลังอาจได้รับปุ๋ยน้อยเกินไป จากการที่สารอาหารถูกชะล้างไปเร็วกว่าระดับรากพืช จนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สุดท้าย พืชก็จะขาดสารอาหารได้" นักวิจัยกล่าว

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะปลดปล่อยปุ๋ยเคมีคือ ยูเรีย ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม แล้วหมดในเวลา 15 วัน จากนั้นจะค่อยๆ ปล่อยปุ๋ยอินทรีย์เป็นเวลาราว 30 วันซึ่งชาวนาต้องใส่ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นี้ 2 ครั้งต่อ 1 การเก็บเกี่ยว และหากเป็นปุ๋ยเคมีใส่ 3 ครั้งต่อการเก็บเกี่ยว ดังนั้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถทำนาโดยมีต้นทุนที่ถูกลง ดร.รจนา จึงเริ่มวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยที่ใส่เพียงครั้งเดียว ก็เพียง

พอที่จะปลดปล่อยปุ๋ยในระยะเวลาที่ข้าวต้องการ และพบว่า สารที่มีศักยภาพในการยืดเวลาการปลดปล่อยได้แก่ ซีโอไลต์ที่มีความสามารถในการจับหรือแลกเปลี่ยนประจุบวก และกรดซิลิกอนที่จะทำให้ฤทธิ์ของปุ๋ยมีมากขึ้น ทำให้ยืดเวลาการปลดปล่อยได้ถึง 20-30 วัน

นอกจากนั้นปุ๋ยละลายช้ายังมีข้อดีในแง่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ถูกชะล้างจากแหล่งเพาะปลูกลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ด้วย ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีคุณสมบัติละลายช้า ที่สามารถให้ทั้งสารอินทรีย์ที่สามารถปรับปรุงสภาพดินที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 'ปุ๋ยละลายช้า' โจทย์จากท้องนา

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560

ฉบับที่ : 10493 หน้า : 31 (บน)

เสียมโกรม ให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นทั้งการอุ้มน้ำและการระบายอากาศพร้อมให้ธาตุอาหารในระดับที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต รักษาระดับผลผลิตให้ไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมี

ลดต้นทุนปุ๋ย-ค่าแรง

เดิม ระยะเวลาปลดปล่อยปุ๋ยอินทรีย์เคมี ต้องใช้ 2 ครั้งจึงจะครบวงจรการปลูกข้าวที่ 100-120 วัน ทำให้ต้องใส่ 2 ครั้ง แต่สำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าใส่เพียงครั้งเดียวหลังจากหว่านข้าว 15-20 วัน การปลดปล่อยครั้งแรกจะเพิ่มเป็น 45 วัน แล้วจึงจะปลดปล่อยครั้งที่ 2 ซึ่งจะครอบคลุมหมด โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีละลายช้าสำหรับการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียวนี้ จึงช่วยเกษตรกรในแง่ของการลดต้นทุนปุ๋ยและแรงงานคน ทั้งยังสามารถ

ปรับสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

“เราทดสอบ

ในแปลงทดลองระดับสนาม ตาม

ด้วยทดสอบในแปลงใหญ่ขนาดครึ่งไร่ และทำในพื้นที่จริงโดยกระจาย

ในพื้นที่นาข้าวจังหวัดปทุมธานีที่มีดินต่างประเภทกัน ผลที่ได้คือ ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร จากผลการทดลองในระดับสนามและไร่นาเกษตรกรในเขตพื้นที่ปทุมธานีที่ได้รับผลผลิตประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่” น.กวีจรรย์ ว. กล่าว

ปัจจุบัน นักวิจัยเน้นต่อยอดเชิงเทคนิค โดยเตรียมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงปุ๋ยทั้ง 317 แห่งทั่วประเทศ เพราะเป็นการพัฒนาสูตรที่ไม่ยุ่งยาก ใช้สารเพิ่มเพียง 2 ตัว ก็สามารถช่วยเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ดึง4มาตรการไม่กั้วักฤตราคayang กษ.ชงลยแกกม.คุมสตอกสงออก

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่ากระทรวงได้ออกมาตรการช่วยเหลือราคาขายตกต่ำ 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยให้การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคา ยางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสสร้างความ บิดเบือนจนราคาขายตก 2.เร่งรัดให้มีการ ใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้รูปธรรม ที่ผ่านมายอมรับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐชื้อยางใช้ ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมาย ต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่เป็นรูปธรรม 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงแม้วันนี้ราคาจะ ลงมา 50 กว่าบาท แต่ก็ดีขึ้นๆ เรารู้ปัญหา ทุกคนช่วยกัน ปิดช่องโหว่ให้มาก ราคา ยางเท่าไรต้องทำแผนต่างๆ ควบคู่กันไป

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธาน กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

กล่าวว่า การตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่ง ประธาน กยท. 2 ปีที่ผ่านมาราคาขายพารา มีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการตั้ง โຕ้ะรับชื้อยาง ที่ราคา 45 บาท/กก. ทำให้ ราคาขายดีดกลับขึ้นมามาก ในชวง นั้น แต่เมืองรัฐบาลตั้งโຕ้ะรับชื้อในราคา 45 บาท/กก. แต่เกษตรกรกลับเอายางพาราไป ขายให้กับพ่อค้าที่เป็นขาประจำ ในราคา 39 บาท/กก. ซึ่งนั่นแสดงว่า ราคา 39 บาท/ กก. ชาวสวนยางสามารถอยู่ได้ ดังนั้น ขณะ นี้ราคาขายพาราที่ 58 บาท/กก. ก็น่าจะสม เหตุสมผลแล้ว

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ รองประธาน เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เขต จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า 4 มาตรการ ที่ ครม.เห็นชอบในการช่วยเหลือชาวสวน ยางถือเป็นมาตรการเดิมที่ไม่สามารถกระตุ้น ราคาได้ และยังเป็นการสร้างหนี้ให้แก่สถาบัน เกษตรกร ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ และเรียกร้องให้มีมาตรการในการช่วยเหลือ ชาวสวนยางอย่างจริงจัง เพื่อดึงราคาขึ้นมา โดยด่วนและให้มีการนำยางพารามาใช้ ใน ประเทศเพิ่ม หากภายในวันที่ 15 มิถุนายน ยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจนจะร่วมกัน กำหนดแนวทางในการเคลื่อนไหวทันที

แก๊งม.เอาผิดกักตุน-ทุบยาง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงออกมาตรการช่วยเหลือราคายางตก 3 แนวทางหลัก คือ 1.แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคายางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสสร้างความบิดเบือนเป็นจนราคายางตก 2.เร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมายอมรับว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐซื้อขายใช้ภายในประเทศ แต่ก็ติดขัดในเรื่องกฎหมายต่างๆ จนทำให้ล่าช้า และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่นสินค้ายางจะต้องได้รับมาตรฐานให้ขึ้นไปตามระเบียบราชการ ซึ่งกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบสินค้าต่างๆ ก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีเป็นต้น และ 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ผู้ว่าฯ กยท.จะเดินทางไปอินโดนีเซีย วันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่างอินโดฯ มาเลเซีย และไทย พุดคุยการแก้ปัญหา กำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณการผลิต การขายยาง ให้มีการซื้อขายจริง ไม่ใช่แค่ซื้อผ่านกระดาษ

“ผมได้พูดคุยกับนายกสมาคมชาวสวนยาง เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการที่จะให้รัฐเข้าไปแทรกแซงราคา เข้าไปซื้อ เรามีบทเรียนมาแล้ว สุดท้ายต้องมาเสียค่าใช้จ่าย ส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้ไปหาคนปล่อยข่าวจนทำราคายางตกนั้น นายกฯ ไม่ได้สั่งผมสั่งกระทรวงเกษตรฯ คงสั่งผ่านคสช.” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

■ เกษตรฯ เล็งถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่นพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง

ลุยปฏิรูปสหกรณ์พึ่งพาตนเอง

“บิ๊กัตริ” ย้ำแผนปฏิรูปสหกรณ์การเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง เล็งถอดบทเรียนสหกรณ์ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ เน้นพึ่งพาตนเอง และสนองตอบนโยบายรัฐบาล

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือกับประธานสหกรณ์การเกษตรฟูเอะฟูกิ (JA Fuefuki) พร้อมเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุทุเรียนพร้อมผลงุ่น แปลงปลูกทุเรียนและโรงเรือนปลูกองุ่นพันธุ์ Shine-mascat ณ สหกรณ์การเกษตรฟูเอะฟูกิ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่นว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรฟูเอะฟูกิ โดยสหกรณ์แห่งนี้มีการควบคุมคุณภาพผลผลิต ให้การอบรมสมาชิก จัดส่งเมล็ดพันธุ์/ปัจจัยการผลิต ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จะมีผู้แทนเกษตรกรคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพที่ต้องขายให้สหกรณ์ ส่วนที่ไม่ได้คุณภาพจะส่งสหกรณ์ไม่ได้ ผลไม้บางส่วนสามารถนำไปขายที่อื่นได้ เช่น ทุเรียน เป็น

ต้น ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของไทยที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการอยู่ให้เกิดความครอบคลุมมากขึ้นตามแผนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ 1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรองค์กรเกษตรกร 2.พื้นที่/ทรัพยากรและ โครงสร้างพื้นฐาน 3.การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 4. การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ

20 ปี (ค.ศ. 2017 – 2036) และมีแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตร และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญ

“กระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสหกรณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นกลไกสำคัญที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทั้งคุณภาพ

ชีวิต การผลิต การจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่ปัจจุบันมีอยู่ 3,585 แห่ง สมาชิก 6.3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อยกระดับสหกรณ์ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้รวมถึงสหกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ในและนอกภาคเกษตรรวมกว่า 7,000 แห่ง สมาชิกกว่า 11.4 ล้านคน ได้แก่ สหกรณ์นิคม 88 แห่ง สมาชิก 1.8 แสนคน สหกรณ์ประมง 79 แห่ง สมาชิก 1.5 หมื่นคน สหกรณ์บริการ 1,122 แห่ง สมาชิก 4.8 แสนคน สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,422 แห่ง สมาชิก 2.9 ล้านคน สหกรณ์เครดิตยูเนียน 554 แห่ง สมาชิก 7.9 แสนคน และ สหกรณ์ร้านค้า 152 แห่ง สมาชิก 6.4 แสนคน อีกด้วย”

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นซึ่งมีมาแล้ว 149 ปี มีจำนวนสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์การเกษตรประมาณ 690 สหกรณ์ 4.6 ล้านคน ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังจากรัฐบาล ซึ่งมีผลให้สหกรณ์สามารถปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

แปลงทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างดี และกลายเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางสหกรณ์การเกษตรภายใต้ขอบเขตของตนเองและสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้วย และมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง อาทิ การแนะนำเทคนิคการผลิตทางการเกษตรและวิธีการเพาะปลูกให้แก่สมาชิก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มของสมาชิกในแต่ละพื้นที่ทำการเพาะปลูก สอนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรและปัจจัยอื่นๆ การจัดหาซื้อวัตถุดิบและปัจจัยต่างๆ ในการผลิต รวมถึงเรื่องการตลาดโดยเกษตรกรสมาชิกจะมอบให้สหกรณ์ทำหน้าที่ขายผลผลิตของตนให้กับสหกรณ์โดยไม่กำหนดราคา เวลา และสถานที่ขาย เพราะการซื้อในปริมาณมากจะสร้างอำนาจต่อรองสูงขึ้น รวมถึงระบบการประกันภัยการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน เช่น เครื่องยก โรงคัดคุณภาพ โรงบรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการ เป็นต้น

ตีตีวีเอ็มเอสเรือบรรทุกน้ำมัน “อียู” ลุยตรวจเข้มประมงไทย!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการกำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ.2560 เรื่องการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ข้อ 10 ที่กำหนดให้รมว.เกษตรฯมีอำนาจออกประกาศเรื่องกำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมงได้ ประกาศนี้ได้กำหนดประเภทเรือสนับสนุนประมง ซึ่งหมายถึงเรือที่ให้บริการน้ำมันในมหาสมุทร ต้องอยู่ในบังคับติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) และดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง เนื่องจากมีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ที่ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือ ทำให้กรมประมงไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือได้ จึงมีความเสี่ยงในการให้บริการน้ำมันแก่เรือประมงที่อยู่กลางทะเล ซึ่งเข้าลักษณะของเรือสนับสนุนการประมงผิดกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันที่ลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรที่ต้องเข้ามาติดตั้งวีเอ็มเอสมีจำนวน 42 ลำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สหภาพยุโรป (อียู) ตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนสนับสนุนให้บริการน้ำมันกับเรือประมงที่ลอยลำอยู่ในมหาสมุทร ที่เข้าข่ายการทำประมงผิดกฎหมาย ขณะที่อียูก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอุตสาหกรรมประมงของไทย วันที่ 5-16 ก.ค.นี้ ที่เป็นการตรวจสอบระดับเข้มข้นที่สุด ตั้งแต่มีการให้ใบเหลืองกับไทยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา.



แก้วราคาอุป: พล.อ.
ฉัตรชัย สารีกัลยะ รรมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหา

ราคายางตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ ได้ออก 3 มาตรการคือ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ.2542 ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อกยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคายางหรือไม่ ตลอดจนหาข่าวที่มาสสร้างความบิดเบือนจนราคายางตก, การเร่งรัดให้มีการใช้ยางในประเทศ โดยจะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้ให้เพิ่มขึ้น, โครงการสนับสนุนสินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ.

จัดพรบ.ควบคุมยาง ตรวจสต็อกผู้ส่งออก

“กระทรวงเกษตรฯ” ใช้พรบ.

ควบคุมยาง ตรวจสต็อกผู้ส่งออก หากคนปล่อยข่าวบิดเบือน ทำราคา ยางตกต่ำ ขณะที่สั่งกยท.บินถก ไตรภาคี 3 ประเทศร่วมแก้ราคาคงต่ำ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อ แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ กระทรวงเกษตรฯ ได้ออก 3 มาตรการ คือ 1. ให้ใช้อำนาจตามพระราช บัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ของกรมวิชาการเกษตรเป็น ผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสต็อก ยางของผู้ส่งออก ว่ามีการกักตุน หรือทุบราคายางหรือไม่ ตลอดจน หาข่าวที่มาสสร้างความบิดเบือนจน ราคายางตก

นอกจากนี้ เร่งรัดให้มีการ ใช้ยางในประเทศอย่างจริงจัง โดย จะหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องอุปสรรค ปัญหา เพื่อให้ เกิดการใช้รูปธรรม จากที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ หน่วยงานรัฐซื้อยางในประเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์กร แต่ก็ ดัดจริตในเรื่องกฎหมายต่างๆ ทำให้ ลำบาก และยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น สินค้ายางจะต้องได้รับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ซึ่ง กว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไป ตรวจสอบสินค้าต่างๆ ใช้ระยะเวลา นาน เป็นต้น

สำหรับ โครงการสนับสนุน สินเชื่อตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เช่น โครงการสนับสนุน สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่

ผู้ประกอบการกิจการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โครงการสนับสนุน สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน เกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นาย ธีรช สุทธะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เดินทางไป อินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อ ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยจะหารือถึงการ กำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณ การผลิตเพื่อกระตุ้นให้ราคายาง สูงขึ้น

นายธีรช สุทธะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ราคายางพาราที่ ปรับตัวลดลงอย่างผิดปกติ เกิดจาก หลายปัจจัยเช่น ราคาน้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน และล่าสุดรัฐบาล จีนมีการปล่อยสต็อกยางจำนวน 1 แสนตันเข้าสู่ระบบ แต่กยท. มีแนวทางในการรักษาเสถียรภาพ ราคายางในระยะยาว เป็นมาตรการ ที่ดำเนินการมานาน และยัง ดำเนินการอยู่ ดังนี้คือ 1. การส่งเสริม การใช้ยางในประเทศ 2. การกระตุ้น การแปรรูปยางพาราภายในประเทศ และการลดพื้นที่เพาะปลูกยาง ปีละ 4 แสนไร่

สำหรับการร่วมหารือระหว่าง ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีผลผลิตรวมกัน ประมาณ 70% ของผลผลิตทั่วโลก มีหลายแนวทางที่จะออกมาสกัด ราคายางในตลาดล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ กดราคายางใน 3 ประเทศ



ศูนย์น้ำอัจฉริยะ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC พร้อมเยี่ยมชม การปฏิบัติการของศูนย์ภายในกรมชลประทานสามเสน ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ บริหารจัดการน้ำในช่วงวิกฤตที่เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

รัฐชั่งตวงวัดอภัยสงเคราะห์

โพสต์ทูเดย์ - “บิกัด” ชูใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยางตรวจสต็อกยางเอกรวม 3 ประเทศคุมปริมาณส่งออก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะลงนามในคำสั่งใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าตรวจสอบสต็อกยางพาราของเอกรวมทั้งหมดว่ามีปริมาณสินค้าเท่าไรและส่งออกเท่าไร

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้ว่าการ กยท.เดินทางไปอินโดนีเซียวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ เพื่อหารือกับ 3 ประเทศผู้ปลูกยางในเรื่องการจำกัดการส่งออกยางที่ทั้ง 3 ประเทศได้เคยตกลงกันไว้ ส่วนกรณีการใช้กฎหมายควบคุมยางเป็นมาตรการเพิ่มเติมจาก 4 มาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาโครงการไว้

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา

“ผมไม่ทราบว่ามีนายกรัฐมนตรีสั่งใครให้หาคนที่เกี่ยวข้องกับกาปล่อยข่าวทุบราคายางหรือเปล่า แต่การใช้ พ.ร.บ.นี้จะทำให้ภาครัฐมีอำนาจเข้าตรวจสอบสต็อกยางและควบคุมการส่งออกยาง ซึ่งที่ดำเนินการไม่ได้ปรับปรับใครทุบราคา จะ 5 เลือ 6 ลิงห์ อะไรผมก็ไม่รู้” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาระยะยาวให้บอร์ด กยท. เร่งรัดการเปิดตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่งและตลาดซื้อขายยางระดับท้องถิ่น 108 ตลาด ที่กระจายอยู่ทั่วไปเข้ามาเชื่อมโยงในการซื้อขายยางพาราของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ผลการหารือร่วมกับกระทรวงต่างๆ เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วย

ราชการ พบว่ามีการแสดงความจำนงใช้ยางพาราในหน่วยราชการทั้งหมด 3.5 หมื่นตัน โดยจะเร่งจัดสรรงบประมาณของปี 2560 ดำเนินการ ซึ่งปี 2559 แสดงความจำนงใช้ 2.8 หมื่นตัน ใช้จริงประมาณ 9,000 ตัน สาเหตุจากสินค้าหลายตัวยังไม่บรรจุในบัญชีสินค้าของกรมบัญชีกลางและหลายตัวยังไม่มีมาตรฐานสินค้า มอก. ทำให้จัดซื้อไม่ได้ เช่น สนาบมฟุตชอล

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรไม่พอใจ 4 มาตรการของรัฐบาลที่ออกมา เพราะมีแต่พ่อค้าที่ได้ประโยชน์ ขอให้รัฐบาลไปตรวจสอบสต็อกให้ละเอียด หากพบว่ามีกรขายต่ำกว่าทุนหรือต่ำกว่า 1,400 เหรียญสหรัฐ/ตัน ให้สั่งปรับนำเงินเข้ากองทุนเกษตรกร ■

เกษตรฯจี้ '142 เรือน้ำมัน' ตั้งระบบติดตามรับไอยูยู

ไอยูยูส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ "ไอยูยู" 6-15 ก.ค. นี้ ซึ่งเป็นการตรวจที่เข้มข้นที่สุด ขณะ "ฉัตรชัย" ใช้อำนาจคำสั่งออกคำสั่งประกาศให้เรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเล 142 ลำเข้าฝั่งติดตั้งระบบติดตามหลังไอยูยูตั้งข้อสังเกตมีส่วนสนับสนุนเรือประมงผิดกฎหมาย รับมือการตรวจสอบ พร้อมขีดเส้นเรือประมงกว่า 2 พันลำขึ้นทะเบียน 18 มิ.ย.

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการยุโรป (The European Commission) สหภาพยุโรป (Europe Union) จะเดินทางมาติดตามและตรวจสอบอุตสาหกรรมประมงไทยในวันที่ 5-16 ก.ค. นี้ ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ค่อนข้างเข้มงวด หลังจากแจ้งเตือนไทยให้เร่งแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (ไอยูยู)

อ่านหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

เกษตรฯ

คณะกรรมการยุโรปประกาศแจ้งเตือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พร้อมทั้งแนะนำให้ประเทศไทยดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของไอยูยู

ที่ผ่านมา รัฐบาลแก้ไขในเรื่องกฎหมายไปหลายด้าน รวมทั้งมีการตรวจสอบเรือที่ทำการประมงตามคำแนะนำของไอยูยู แต่

ล่าสุดทางไอยูยูเห็นว่ายังมีช่องว่างให้เกิดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการตรวจสอบเรือประมงและการสนับสนุนให้เกิดการทำประมงผิดกฎหมาย

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2560 ตามอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2560 ข้อ 10 ที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมีอำนาจ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมงได้

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้กำหนดประเภทเรือสนับสนุนประมง ซึ่งหมายถึงเรือที่ให้บริการน้ำมันในมหาสมุทร ต้องอยู่ในบังคับติดตั้งระบบติดตามเรือ หรือวีเอ็มเอส และดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (PIPO) ทุกครั้ง เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ที่ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือ ทำให้กรมประมงไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือได้ จึงมีความเสี่ยงในการให้บริการน้ำมันแก่เรือประมงที่อยู่กลางทะเล ซึ่งเข้าลักษณะของเรือสนับสนุนการประมงผิดกฎหมาย

ซึ่งต้องทำให้เสร็จภายใน 30 วัน

ดังนั้นนับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือสนับสนุนการทำประมงตามดังกล่าว

ต้องติดตั้งวีเอ็มเอส พร้อมแจ้งเปิดสัญญาณต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน

กรณีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งระบบติดตามเรือได้ทัน ภายในกำหนดเวลา ให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งอธิบดีกรมประมงรับทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาและต้องติดตั้งวีเอ็มเอส พร้อมแจ้งเปิดสัญญาณต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่อธิบดีกำหนด ด้วย

นอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวต้องแจ้งเข้า-ออก ทุกครั้งต่อ PIPO เมื่อพ้น 30 วัน นับตั้งแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

เจ้าหน้าที่ไอยูยูเข้าตรวจ 5-16 ก.ค.

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า เรือบรรทุกน้ำมันที่ลอยล้าอยู่กลางมหาสมุทรและต้องเข้ามาติดตั้งวีเอ็มเอสตามประกาศดังกล่าวมีทั้งสิ้น 142 ลำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สหภาพยุโรปหรือไอยูยูตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนสนับสนุนให้บริการน้ำมันกับเรือประมงที่ลอยล้าอยู่ในมหาสมุทรเช่นกัน ซึ่งเข้าข่ายการทำประมงผิดกฎหมาย

ในขณะที่ไอยูยูจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามและตรวจสอบอุตสาหกรรมประมงของไทยในวันที่ 5-16 ก.ค. นี้

ซึ่งครั้งนี้ตรวจเข้มข้นที่สุด

แหล่งข่าวกล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้จะเป็นระดับเข้มข้นที่สุดตั้งแต่มีการให้ใบเหลืองกับไทยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเรือ จำนวนเรือและประเภทของเรือ จึงเป็นเหตุผลการตัดสินใจที่กระทรวงเกษตรฯต้อง

ออกประกาศให้เรือบรรทุกน้ำมันต้องติดตั้งระบบวีเอ็มเอสด้วย จากเดิมที่ก่อนหน้านี้กำหนดให้เฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับการทำประมงหรือเรียกทั่วไปว่าเรือน้ำมันเขียว จำนวน 55 ลำเท่านั้นที่ต้องติดตั้งระบบวีเอ็มเอส

“เรือบรรทุกน้ำมันนี้ส่วนใหญ่การเข้าออกที่ผ่านมาจะต้องแจ้งต่อกรมศุลกากรถึงปริมาณน้ำมัน แต่มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า เรือเหล่านี้แอบบรรทุกน้ำมันไปจำหน่ายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการจ่ายภาษี ดังนั้นการออกประกาศให้เรือเหล่านี้ต้องติดตั้งระบบวีเอ็มเอสด้วยจึงจะส่งผลให้ธุรกิจเรือเหล่านี้มีความโปร่งใสด้วยแต่หากไม่ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือกลุ่มนี้จะมีความผิดและต้องได้รับโทษที่รุนแรง” แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบเรือประมงที่มีชื่อแต่ไม่มีทะเบียนจำนวน 2,273 ลำ ให้มาแสดงตัวต่อที่ว่าการอำเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยเรือประมงกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่อาจสูญหาย จม หรือผู้พังกังหันต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเสี่ยงต่อการทำประมงผิดกฎหมายเช่นกัน

สปก.กินรวบใช้ม.44

โพสต์ทูเดย์ - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หารือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วางกรอบใช้ มาตรา 44 อนุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ทุกกรณี

A2

สปก.ยึดม.44กินรวบ

เตรียมหารือ'วิษณุ'ใช้ทุกกรณี ทั้งเหมือง พลังงาน รถไฟเร็วสูง

โพสต์ทูเดย์ - รมว.เกษตรฯ สั่ง ส.ป.ก.หารือ วิษณุใช้มาตรา 44 กินรวบทุกกรณี ทั้งสำรวจแหล่งปิโตรเลียม เหมืองแร่ และที่ดินสร้างรถไฟเร็วสูง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้นายสมปอง อินทרתอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขต ส.ป.ก. เพื่อจะได้หาข้อยุติร่วมกันว่าจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ให้ครอบคลุมกรณีใดบ้าง เพราะศาลปกครองสูงสุดชี้

แล้วว่า ส.ป.ก.ไม่มีอำนาจพิจารณาเพราะขัดกฎหมาย

นายสมปอง กล่าวว่า เบื้องต้นได้เสนอข้อมูลให้นายวิษณุพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.การแก้กฎหมายส.ป.ก. ซึ่งอาจไม่ทันสถานการณ์ และ 2.ประเด็นการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ ส.ป.ก.รวบรวม คือ เหมืองแร่ พลังงาน ปิโตรเลียม และการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จะต้องผ่านที่ดิน ส.ป.ก. โดยคาดว่านายวิษณุเรียกประชุมพร้อมกับกระทรวงพลังงาน อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กฤษฎีกา ในสัปดาห์นี้

“การใช้มาตรา 44 คาดว่าจะเป็นประเด็นการแก้ไขให้ ส.ป.ก. มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้ แต่ทั้งหมด ส.ป.ก.ก็ต้องพิจารณาอีกว่าโครงการไหน ส.ป.ก.จะอนุญาตหรือไม่ เช่น เมื่อใช้มาตรา 44 ให้ ส.ป.ก.มีอำนาจพิจารณา ก็จะสามารถรับเรื่องในแต่ละหน่วยงานต้องการดำเนินการได้ เช่น แร่ แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ หรือเอกชนหรือผู้ยื่นรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก.ก็มีอำนาจที่จะไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ได้ เป็นต้น” นายสมปอง กล่าว

ทั้งนี้ ส.ป.ก.จะสรุปตัวเลขกิจการที่จะขอใช้พื้นที่ ส.ป.ก.ในด้านปิโตรเลียมในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เบื้องต้นมีประมาณ 7 แห่ง 4 ราย โดยในส่วนของ ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) ส.ป.ก.เตรียมฟ้องเรียกค่าละเมิด เบื้องต้นรวมประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากละเมิดดำเนินการขุดเจาะโดยที่ ส.ป.ก.ยังไม่อนุญาต ส่วนกรณีเหมืองแร่ นั้นไม่ทราบจำนวน เพราะขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงาน แสงอาทิตย์ขึ้นกับกระทรวงพลังงาน ■

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560..... ● นาย อำนาจเจริญ..... ● กลุ่มพัฒนาสุขภาพ อำเภอ ประเสริญสังข์ เกษตรและสหกรณ์ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ทำการ ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังโรคแท้งติดต่อ (บรูเซลโลซิส) ร่วมให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ ในแพะแกะของ นางนฤมล แก้วศรี หมู เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร ที่ 3 ต.บึง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดย และสหกรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจ เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจทาง เชื่อมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

..... ● นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดอำนาจ เจริญ ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ ของส่วนราชการในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง ราชภัฏคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เกษตรและสหกรณ์ ใน จ.จันทบุรี และ ระบบราชการ ก.พ.ร. ใน (หมวด 3 การมุ่ง หน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดงาน เน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ดังกล่าว ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี เรื่องการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า พัฒนาสู่ จ.จันทบุรี..... ● Smart Farmer) เกษตรกรคนเก่ง ณ ห้อง

ประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด อำนาจเจริญ..... ● กลุ่มพัฒนาสุขภาพ สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ทำการ เฝ้าระวังโรคแท้งติดต่อ (บรูเซลโลซิส) ในแพะแกะของ นางนฤมล แก้วศรี หมู ที่ 3 ต.บึง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดย เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจทาง ห้องปฏิบัติการต่อไป..... ● นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน มหานครผลไม้ Fruitipital Fair 2017 โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ประธานในพิธี นายวิฑูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ใน จ.จันทบุรี และ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดงาน ดังกล่าว ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี..... ●



คิด ทางไทย